



ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย เขตพื้นที่ตำบลปากแพรก  
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้รับคำร้องขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีบ้านพักอาศัยเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบกับหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยตามอำนาจหน้าที่ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มีมติให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓ บ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นบ้านพักอาศัยลักษณะเป็นบ้านไม้ยกสูง ซึ่งได้รับความเสียหายบางส่วน คือ บริเวณห้องครัว และบริเวณห้องนอน บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านของนายลอบ ไมตรี เป็นเจ้าของบ้าน ซึ่งเสียชีวิตแล้ว โดยมีนางสาวสาลินี ไมตรี ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และมีศักดิ์เป็นหลานสาวของนายลอบ ไมตรี จึงมีนางสาวสาลินี ไมตรี มาทำการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ และดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้น

โดยที่ประชุมมีมติให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยบ้านพักอาศัยของนางสาวสาลินี ไมตรี บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

**ด้านการดำรงชีพ** ให้การช่วยเหลือโดยจ่ายเป็นเงิน ดังนี้

๑. ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่ได้รับ ความเสียหาย เป็นเงิน ๔๙,๕๐๐ บาท

๒. ค่าเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับความเสียหายและไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก หรือ มีความจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีพ เป็นเงิน ๑,๑๐๐ บาท

(มีผู้อยู่อาศัยจริง จำนวน ๒ คน แต่ได้รับความเสียหาย จำนวน ๑ คน)

๓. ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ (เครื่องตัดหญ้า) ที่เป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยง ครอบครัวยังชีพของผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเงิน ๙,๕๐๐ บาท

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๖)

๔. ค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ที่สูญหายหรือได้รับความเสียหายและไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท

๕. ค่าเครื่องนอน ที่ได้รับความเสียหายและไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก หรือมีความจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีพกรณีไม่มีเครื่องนอนในการดำรงชีพขณะเกิดภัย เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

(มีผู้อยู่อาศัยจริง จำนวน ๒ คน แต่ได้รับความเสียหาย จำนวน ๒ คน)

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๖๐๐ บาท (-หกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)**

/จึงประกาศ...

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗



(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก